
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í for- 
sendum meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar.
Gjöld sem tekin eru af bílum og eldsneyti eiga að fara í vegamál og ekkert 
annað, sé það gert þá dugar núverandi gjaldtaka vel fyrir áætluðum 
samgöngubótum.
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